



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายส่งเสริมฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/จ.๑๑๐๑ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนลูกเสือเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล เพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับและพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือให้มีทักษะและคุณภาพทางการลูกเสือเทียบเท่าระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทั้งด้านทักษะทางลูกเสือและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้แทนลูกเสือไทย (ลูกเสือ เนตรนารี) มีความพร้อมในการเข้าร่วมงานลูกเสือในระดับลูกเสือโลก และลูกเสือนานาชาติ อีกทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยกับประเทศสมาชิกลูกเสืออื่น เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ นั้น

เห็นควรแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาคัดเลือกลูกเสือที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่งรายชื่อไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ ๑ คน ทั้งนี้ จะดำเนินการฝึกอบรมภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังการฝึกอบรมผู้แทนลูกเสือจะได้รับโอกาสให้ไปร่วมงานลูกเสือในระดับต่าง ๆ อาทิ งานชุมนุมลูกเสือทั้งระดับลูกเสือโลกระดับลูกเสือภาคพื้นต่าง ๆ หรืองานชุมนุมลูกเสือในต่างประเทศ รวมทั้ง งานประชุมสมัชชาลูกเสือทุกระดับ (Scout Con ferences) งานอภิปรายเยาวชนลูกเสือ (Youth Forum) ทั้งระดับโลกและระดับภาคพื้นในโอกาสต่างๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายไกรศักดิ์ ารัตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รับที่ 1768
วันที่ 25 ต.ค. 2565
เวลา 16.30 น.



ที่ ศธ ๐๔๑๓๘(ลส)/ว ๓๙๖๕

สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ กองการศึกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับที่ 3580

เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนลูกเสือเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 25 มี.ค. 65
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เวลา 15.50 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล เพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับและพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือให้มีทักษะและคุณภาพทางการลูกเสือเทียบเท่าระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทั้งด้านทักษะทางลูกเสือและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้แทนลูกเสือไทย (ลูกเสือ เนตรนารี) มีความพร้อมในการเข้าร่วมงานลูกเสือในระดับลูกเสือโลก และลูกเสือนานาชาติ อีกทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยกับประเทศสมาชิกลูกเสืออื่น เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกผู้แทนลูกเสือที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่งรายชื่อมายังสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ ๑ คน ทั้งนี้ จะดำเนินการฝึกอบรมภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังการฝึกอบรมผู้แทนลูกเสือจะได้รับโอกาสให้ไปร่วมงานลูกเสือในระดับต่าง ๆ อาทิ งานชุมนุมลูกเสือทั้งระดับลูกเสือโลก ระดับลูกเสือภาคพื้นต่าง ๆ หรืองานชุมนุมลูกเสือในต่างประเทศ รวมทั้ง งานประชุมสมัชชาลูกเสือทุกระดับ (Scout Conferences) งานอภิปรายเยาวชนลูกเสือ (Youth Forum) ทั้งระดับโลกและระดับภาคพื้นในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสฤษดิ์ บุณฺรอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ

โทร. ๐๘ ๖๔๖๑ ๖๔๗๓

โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๒๖๘๑

เกณฑ์คัดเลือกลูกเสือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล

๑. เป็นลูกเสือ (รวมเนตรนารี) สามัญรุ่นใหญ่ - วิสามัญอายุระหว่าง ๑๔-๑๗ ปี
(เกิดระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ - วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
๒. มีทักษะทางการลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรม/กิจกรรมกลางแจ้ง
๓. มีทักษะภาษาต่างประเทศ
 - ๓.๑ มีทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ระดับพอใช้ - ดีมาก
 - ๓.๒ มีทักษะภาษาอื่น ๆ ระบุ.....
๔. มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง/สังคมและประเทศชาติ (มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกติกาของสังคม)
๕. มีความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (มารยาทไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย มีความสามารถและกล้าในการแสดงออก)
๖. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือ และกิจกรรมทางการลูกเสือทุกประเภทในต่างประเทศ
๗. ได้รับความเห็นชอบและอนุญาตจากผู้ปกครองและสถานศึกษา
๘. มีเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมตามที่กำหนดหลังจากได้รับการคัดเลือก (ค่ายฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
๙. ผู้ปกครองและ/หรือสถานศึกษา ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากทุนที่ได้รับจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ เช่น ค่าพาหนะเพื่อเดินทางเข้าค่ายรับการฝึกอบรม เป็นต้น) สำหรับค่าใช้จ่ายการเข้าค่ายฝึกอบรม การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก และกิจกรรมทางการลูกเสือที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัด สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ หากคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนลูกเสือของจังหวัด เปิดโอกาสให้ลูกเสือที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ได้ระดับหนึ่งตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกของจังหวัดให้ถือเป็นข้อยุติ

.....